



การชำระเงินค่าการศึกษาระหว่างประเทศผ่านทาง FLYWIRE

Flywire เป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด และสะดวกที่สุดในการชำระค่าเล่าเรียนให้กับสถาบันการศึกษาระหว่างประเทศที่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาชั้นนำๆ คนทั่วโลก



ประสบการณ์การชำระเงินที่ดีกว่าเดิม

หลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมที่มีได้คาดไว้

ค่าธรรมเนียมของธนาคารที่มีได้คาดไว้ส่งผลให้สถาบันการศึกษาได้รับชำระเงินไม่เต็มจำนวนจากบัญชีของคุณ Flywire จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าสถาบันการศึกษาของคุณจะได้รับเงินเต็มจำนวนทุกครั้ง

ชำระในสกุลเงินประเทศของคุณเอง

หลีกเลี่ยงค่าธรรมเนียมธนาคารที่ไม่จำเป็น และรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่น่าพอใจ

การติดตามการชำระเงิน

ติดตามการชำระเงินของคุณผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และรับอีเมลและข้อความแจ้งเตือนในแต่ละขั้นตอนของการชำระเงิน

การบริการลูกค้า

เพลิดเพลินกับการบริการลูกค้าในหลากหลายภาษา ผ่านทางการติดต่อทางโทรศัพท์ แชท และอีเมล



ทำไมสถาบันของคุณจึงใช้ FLYWIRE

ระบุตัวตนผู้ชำระเงินได้ง่าย

การชำระเงินระหว่างประเทศยากที่จะระบุตัวตนได้ การใช้ Flywire จะช่วยให้สถาบันการศึกษาของคุณสามารถระบุตัวตนของคุณ และจับคู่การชำระเงินกับบัญชีของคุณได้

เห็นการชำระเงินได้ชัดเจน

สถาบันการศึกษาของคุณจะสามารถติดตามการชำระเงินได้ ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงตอนที่เงินเข้าสู่บัญชีของสถาบัน

การสื่อสารโดยตรง

Flywire มีการสื่อสารโดยตรงกับสถาบันของคุณ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย หากมีปัญหาใดๆ เกิดขึ้น

วิธีการชำระเงิน

การชำระค่าเล่าเรียนโดยใช้ Flywire เป็นวิธีการที่ปลอดภัย รวดเร็ว และสะดวกสบาย ในการชำระเงิน เพียงปฏิบัติตามขั้นตอนง่ายๆ ดังต่อไปนี้:

1. เริ่มต้น

ไปที่ pay.flywire.com จากเมนูแบบดรอปดาวน์ ให้เลือกสถาบันของคุณ จากนั้นจึงป้อนจำนวนเงินที่ต้องการชำระ และประเทศต้นทาง

2. เลือกวิธีการชำระเงิน

ตรวจสอบตัวเลือกการชำระเงินที่มีให้ และเลือกวิธีการที่ท่านต้องการ ตัวเลือกนี้อาจรวมถึงการโอนเงินผ่านธนาคาร, การใช้เดบิตการ์ด/เครดิตการ์ดในประเทศของคุณเอง, การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือตัวเลือกอื่นๆ ในท้องถิ่น

3. ป้อนรายละเอียดของคุณ

สร้างบัญชีของคุณ และป้อนข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเริ่มการชำระเงิน เราจะรวมข้อมูลนี้เข้าในการชำระเงินของคุณ เพื่อให้สถาบันการศึกษาสามารถระบุตัวตนของคุณได้อย่างง่ายดาย

4. ชำระเงิน

ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ เพื่อส่งเงินไปยัง Flywire ผ่านวิธีการที่คุณเลือก

การโอนเงินผ่านธนาคาร ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ให้ไว้ เพื่อส่งเงินของคุณ การชำระเงินนี้สามารถทำผ่านระบบออนไลน์, ชำระด้วยตนเอง หรือผ่านโทรศัพท์ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับธนาคารของคุณ

เดบิตการ์ด/เครดิตการ์ด ป้อนรายละเอียดของบัตรผ่านระบบออนไลน์ เพื่อชำระเงินให้แล้วเสร็จตามสกุลเงินของประเทศของคุณ

หมายเหตุ: อาจมีตัวเลือกการชำระเงินเพิ่มเติมที่สามารถเลือกใช้ได้ในท้องถิ่น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเทศต้นทางของคุณ

5. การติดตามและการยืนยัน

ติดตามการชำระเงินโดยการล็อกอินเข้าสู่บัญชีของคุณใน Flywire ได้ตลอดเวลา รับข้อความและอีเมลแจ้งเตือนสถานะของแต่ละขั้นตอน รวมถึงการยืนยันเมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว

เริ่มการชำระเงินของคุณวันนี้!

pay.flywire.com

มีคำถามหรือไม่? SUPPORT@FLYWIRE.COM / FLYWIRE.COM/HELP